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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ คร้ังที่ 2/2565 
วันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – ๑3.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ช้ัน 5 อาคาร 4 ส านักโภชนาการ และ ผ่านระบบออนไลน ์
 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ดร.พญ.สายพิณ  โชติวิเชียร   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ       ประธาน 
 2. นางณัฐวรรณ   เชาวน์ลิลิตกุล   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านโภชนาการ) 

3. นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
4. พญ.สุนิสา  ศุภเลิศมงคลชัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นางภัทธิรา   ยิ่งเลิศรัตนะกุล   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
7. นายสุพจน์  รื่นเริงกล่ิน  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
8. นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 9. นางกุลนันท์  เสนค า   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 10.นพ.ธีรภัทร  อัตวินิจตระการ  นายแพทย์ช านาญการ 
11. นางอุษา   กล่อมเอี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวบังเอิญ ทองมอญ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ                 (Online) 

  2. ดร.วรรณชนก  บุญช ู   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
3. นางสาวทิพรดี  คงสุวรรณ  นักโภชนาการปฏิบัติการ            (Online) 

  4. นางสาววราภรณ์ จิตอารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    (Online) 
5. นางสาวจุฑารัตน์       สุภานุวัฒน ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   (Online) 

  6. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ                         (Online) 
  7. นางสาวกุลธิดา รักกลัด   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
  8. นางสาววริษา  วงศ์วาณิชวัฒนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  9. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.      
วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 

วาระพิเศษ   ประกาศเจตนารมณ์ส านักโภชนาการเป็นองค์กรต้นแบบ รับทราบ 
วาระที่ 1 
ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1. ส านักโภชนาการได้รับอนุมัติใหย้ืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัย จึงขอให้ทุกกลุ่มด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
2. ข้อคิดจากอธิบดีในท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 

1 ก.พ.65 ขอให้ทุก Cluster ให้ความส าคัญดังนี้ 1) ให้เน้นการด าเนินงานไปถึงกลุ่มเปราะบาง 2) ยกระดับคุณภาพของ
งานท่ีท าอยู่ โดยส่งเสริมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 3) การพัฒนาขีดความสามารถ (หาจุดคานงัดท่ีพลิกโฉม)  

รับทราบ 

วาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม 

แก้ไขหน้า 2 วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ ข้อ 2 จากเดิม “ส านักโภชนาการมียอดเบิกจ่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย  
จึงมีข้อส่ังการให้แต่ละหน่วยงานคืนเงิน ร้อยละ 10”แก้ไขเป็น “ส านักโภชนาการมียอดเบิกจ่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย  
จึงมีข้อส่ังการให้กรมยืมกลับไปก่อน ร้อยละ 10”  

รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ส านักโภชนาการคร้ังที่ 
2/2565 
 

 
3.1.1 แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุมก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ น าเสนอผลการหารือแนวทางการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ควบคุมก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยโปรแกรม Excel online ระหว่างกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และ 
กลุ่มอ านวยการ มีผลว่า 

1. ยังไม่ใช้โปรแกรม Excel online ให้คงรูปแบบการท างานเดิม 
2. ให้มีการน าเสนอผลการเบิกจ่ายประจ าเดือนเป็น 2 แนวทาง คือ  

 ข้อมูลท่ีน าเข้าประชุม คกก.สภ. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน  
 ข้อมูลท่ีน าเข้าประชุมกรมฯ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30-31 ของทุกเดือน  
โดยกลุ่ม อก. ส่งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กลุ่ม บย. สรุปภาพรวมของส านัก 

 
รับทราบ มอบกลุ่ม อก. และ
กลุ่ม บย. ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
 

 3.1.2 ความก้าวหน้าที่ด าเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 
นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าท่ีด าเนินการแก้ไขตามผลการ
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาสท่ี 1 ได้แก ่

 การควบคุมพัสดุ ตรวจสอบรายการส่ือส่ิงพิมพ์ตรง Stock แล้ว 
 งานยานพาหนะ พบรายละเอียดการซ่อมบ ารุงแล้ว 
 งานยานพาหนะ ไม่ติดสต๊ิกเกอร์ทับตรากรมอนามัยแล้ว 

รับทราบ 
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
3.2  ผลการเบิ กจ่าย
งบประมาณและผลการ
ด า เนินงานโครงการ
ส าคัญ ส านักโภชนาการ 
เดือนตุลาคม 2564 – 
มกราคม 2565 
  

นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. น าเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. ข้อมูลจากระบบ GFMIS/PO/ตัดเงินในส านัก ณ วันท่ี 15 มกราคม 2565 งบประมาณท้ังส้ิน 19,402,948 บาท  

เบิกจ่าย (GFMIS) 5,522,161.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.46 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 39) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

 
2. กิจกรรมที่ด าเนินงานประจ าเดือน ม.ค. 65 และแผนการด าเนินงานในเดือน ก.พ. 65 (ตามเอกสารแนบ) 
3. กิจกรรมที่ต้องติดตาม/เร่งรัด (PO+ตัดเงินส านัก) ประกอบด้วยงบด าเนินงาน ท้ังส้ิน 9 กิจกรรม และงบลงทุน ท้ังส้ิน 

3 กิจกรรม 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
1. ประธานแนะว่าให้กลุ่ม บย. น าเสนอโดยการแยกผลการเบิกจ่ายรายกลุ่มงานท่ีท าได้ดี และกลุ่มงานท่ีต้องปรับปรุง   

แยกให้เห็นชัดเจน 
2. นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รองผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ แนะใหก้ลุ่ม บย. เตรียมท าแผนของบลงทุนเหลือจ่าย  
3. ประธานแจ้งว่าอธิบดีกรมอนามัยเห็นด้วยเรื่องการท า Catalogue เมนูชูสุขภาพ และการมีสติกเกอร์/ตราสัญลักษณ์  

ผ่านการรับรองว่ า เป็น  Healthy Meeting มอบกลุ่ม ทอ.  วางแผนการท าสติกเกอร์  คาดหวั ง ให้หลั งวัน ท่ี   
15 ก.พ.65 ท้ังกระทรวงจะมี Healthy break ออกมาใช้จริง และมอบกลุ่ม สป. วางแผนการท าอาหารตามวัยของเด็ก
เป็น Catalogue เมนูชูสุขภาพด้วย 

1. รับทราบ และมอบหมาย
ใหทุ้กกลุ่มเร่งรัดการ
เบิกจ่ายตามแผน  

2. มอบ กลุ่ม บย. ปรับ
รูปแบบการน าเสนอ  
โดยแยกผลการเบิกจ่าย
รายกลุ่มงานท่ีท าได้ดี 
และกลุ่มงานท่ีต้อง
ปรับปรุงให้ชัดเจน  

 
ประเด็นมอบหมายเพิ่มเติม 
1. เรื่องภาวะโลหิตจาง  

มอบทีมวิชาการ  
พญ.สุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย 
และ นพ.ธีรภัทร อัตวินิจ
ตระการ ให้ข้อมูลวิชาการ
กับกรมสุขภาพจิต 

2. เรื่องสาวไทยแก้มแดง 
มอบกลุ่ม วต. เตรียม
ข้อมูลเพื่อผลักดันให้ 
Ferrofolic เข้าชุดสิทธิ
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
กระทรวง และจัดเตรียม
เป็นวาระเพื่อทราบในการ
ประชุมกรมอนามัย 

 



~ 4 ~ 

วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
4. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ ให้ข้อสังเกตเรื่องสติกเกอร์ Healthy Meeting ว่ามีการติดตาม

ตรวจสอบอย่างไร โดยนายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน หัวหน้ากลุ่ม ทอ. ช้ีแจงว่าจะมีการติดตามตรวจสอบกับผู้จัดเบรก/
ร้านอาหารในโรงอาหารเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นจะคัดเลือกจากร้านท่ีเคยได้รับเมนูชูสุขภาพก่อน 

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานคณะท างาน
พัฒนาวิชาการ (กพว.) 
และการจัดการความรู้ 
(KM)        
 

 
นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน กพว.ฯ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน เดือน ม.ค.65  

 ประชุมคณะกรรมการประเมินผล 1,000 วันแรกของชีวิต เมื่อ 11 ม.ค.65 พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินงานตาม
แนวทางและมาตรการการขับเคล่ือนงานฯ แต่เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจความเช่ือมโยงในช่วงต้ังครรภ์จนถึงเด็กอายุ  
< 2 ปี มากขึ้น และตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 

 ประชุมคณะท างานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM) ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อ 14 ม.ค.65 มติให้  
1) เร่งจัดท าร่างคู่มือ FBDGs  2) เร่ง review งานวิจัยอาหารท่ีห้ามท าการตลาด (Nutrient Profile) และปรับแก้ไข
เอกสารประกอบการประชาพิจารณ์ 3) จัดท าขั้นตอนการพัฒนาการจัดการความรู้และพัฒนาระบบงานวิชาการ 4) 
ปรับโครงร่างวิจัยการพัฒนาระบบข้อมูลสืบค้นข้อมูลอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหาร 

 กิจกรรม Journal club ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 21 ม.ค.65 จ านวน 3 เรื่อง 
 ประชุมปรับปรุงข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี เมื่อวันท่ี 28 ม.ค.65 มติให้  

  - ผู้สูงอายุ พิจารณาปรับปริมาณผักให้ลดลง และเพิ่มปริมาณผลไม้ โดยทุกกลุ่มพลังงาน (1,400 1,600 1,800  
    กิโลแคลอรี) และการแบ่งตามการด่ืมนม (ไม่ด่ืมนม, ด่ืมนม 1 แก้ว, ด่ืมนม 2 แก้ว) แนะน าให้กินผัก 3 ทัพพี 
    ต่อวัน ผลไม้ 3 ส่วนต่อวัน และนมพร่องมนัเนย 
 - หญิงต้ังครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ปริมาณเนื้อสัตว์ของหญิงต้ังครรภ์ไตรมาส 3 และหญิงให้นมบุตรอายุ 0 - 5  
   เดือน มีปริมาณเพียงพอ ท้ังนี้ให้ปรับปริมาณอาหารหญิงให้นมบุตร 0-5 เดือน ตามปริมาณเดียวกับหญิงต้ังครรภ ์
   ไตรมาส 3 และหญิงให้นมบุตร 6-11 เดือน ให้ใช้ปริมาณเดียวกับหญิงต้ังครรภ์ไตรมาส 2 

2. แผนการด าเนินงาน เดือน ก.พ.65  
 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโภชนาการ : การประเมินภาวะโภชนาการ (ABCD) วันท่ี 22 – 25 ก.พ.65 

 
รับทราบ  
 

4.2 ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานคณะท างาน
ก ากับติดตามตัวชี้วัด

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน  PA รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดประชุมคณะท างานฯ  
ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค.65 โดยมีมติ ดังนี้ 

1. ให้รายงานผล Output-Outcome ตาม Template ในท่ีประชุมครั้งต่อไป และผลการด าเนินงานเพิ่มเติม หลังวันท่ี 
18 ม.ค.65 ให้รายงานในเอกสารแนบท้าย 

รับทราบและมอบหมาย 
กลุ่ม ทอ. เร่งติดตามผลการ
รายงาน จ านวนเมนูชู
สุขภาพ/Healthy Canteen 
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ตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

2. ข้อสังเกตและข้อแนะน าต่อตัวช้ีวัด 
 ตชว. 1.8 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จากระบบรายงานตัวช้ีวัด DOC รายละเอียดแผนการขับเคล่ือนงานของ

ตัวช้ีวัดท่ี 1.8 มีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดได้บันทึกไว้ในครั้งแรก คือ ข้อความค าว่า  
“รอบ 5 เดือนแรก” ของทุกกิจกรรมหายไป และกิจกรรมรอบ 5 เดือนแรก หายไป 2 กิจกรรม และถูกแทนท่ี
ด้วยกิจกรรมของรอบ 5 เดือนหลัง โดยให้ Capture หน้าจอของระบบ DOC ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยหน่วยงาน
ไม่ได้เป็นผู้แก้ไข ไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม และแจ้งให้ กพร.รับทราบปัญหาของระบบแล้ว 

 ตชว. 1.16 วัยท างานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ จากระบบรายงานตัวช้ีวัด DOC พบว่าแผนการด าเนินงาน
ใน PA ไม่ตรงกับ DOC กองแผนงาน ซึ่ ง ไ ด้มี การแจ้ง ไปทางกองแผนงาน และ กพร. รับทราบแล้ว  
เมื่อเดือน ธ.ค.64 แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยให ้Capture หน้าจอของระบบ DOC ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยหน่วยงาน
ไม่ได้เป็นผู้แก้ไข ไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม และแจ้งให้ทาง กพร.รับทราบปัญหาของระบบแล้ว 

 ตชว. 1.17 ผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ อาจมีการปรับแผนกิจกรรม “ประชุมการจัดท าเกณฑ์
การประเมินภาวะโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ ครั้งท่ี 2/2565” เนื่องจากยังก าหนดวันประชุมไม่ได้ 

 ตชว. 1.19 วัยท างานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ให้เร่งติดตามผลการรายงาน จ านวนเมนูชู
สุขภาพ/Healthy Canteen ตาม Template จาก ศอ. 13 แห่ง 

 ตชว. 2.2 องค์กรสร้างสุขท่ีมีคุณภาพ (HWP) การตรวจไขว้ (27 ม.ค.65) และตรวจประเมิน 5ส./HWP  
(3 ก.พ.65) เสนอให้ประชาสัมพันธ์รูปแบบนับถอยหลังวัน D-Day และกิจกรรม Healthy buddy เสนอให้ท า 
Self-care plan และรางวัลท่ีจูงใจ 

 ตชว. 2.5 แผนปฏิบัติการ ให้แจ้ง พญ.สุนิสา ให้ปรับแผนกิจกรรม “ส ารวจสถานการณ์วิตามินเอและโลหิตจาง” 
และกิจกรรมท่ีมีการปรับแผน ให้ด าเนินการปรับแก้ไข ตามรอบการแก้ไขในระบบ DOC 

ตาม Template จาก ศอ. 
13 แห่ง 

๔.3 ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานคณะท างาน
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ทางโภชนาการ 

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างานเฝ้าระวังรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเดือน ม.ค. 65 ดังนี้ 
1. ก าหนดรูปแบบการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังทางโภชนาการของแต่ละกลุ่มวัยด้วย Google Data Studio ได้แก่  

1.1  ข้อมูลภาพประเทศ รายปี ย้อนหลัง 5 ปี (2561-2565) 
1.2  ข้อมูลรายเขต ย้อนหลัง 5 ปี 
1.3  ข้อมูลแต่ละเขตแยกรายจังหวัด เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 
1.4  ข้อมูลรายจังหวัดของปีปัจจุบัน (เรียงล าดับจากดีท่ีสุด ไป แย่ท่ีสุด) 
1.5  จังหวัดท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุด 10 จังหวัดแรก (ระบุเขต)  

2. ก าหนดประเด็นข้อมูลท่ีน าเสนอ เช่น ความครอบคลุมการช่ัง/วัดของเด็ก ภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต ภาวะ
โลหิตจาง การได้รับยา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

รับทราบ 
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3. แผนการด าเนินงานเดือน ก.พ.65 ได้แก่ จัดท าตัวอย่างรูปแบบการจัดการข้อมูลเป็น Template รูปแบบละ 1 

ตัวอย่าง โดยกลุ่ม บย. และให้กลุ่มงานน า Template ไปใช้บันทึกผลและรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดเฝ้าระวัง ภายในวันท่ี 
31 เม.ย.65 

4.4 โครงการสุขภาพดี
ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) 
ด้วยหลัก 10 อ 
(Thailand 10 for 
Health) วิถีชีวิตใหม่
ยุคดิจิทัล  

นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร หัวหน้ากลุ่ม วร. น าเสนอโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 
10 for Health) วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 10) เน้นให้ความส าคัญ
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10 ปี ขึ้นไป ประกอบด้วย อ1 อาหาร อ2 ไม่อดนอน อ3 ออกก าลังกาย อ4 เช็คอัพ อ5 อาวุธ 
อ6 ไม่อ้วน อ7 อันตรายสารเคมี อ8 อันตรายพฤติกรรมเส่ียงสุขอนามัยส่ิงแวดล้อม อ9 อารมณ์ อ10 จิตอาสา โดยมี
งบประมาณกรมอนามัย และหน่วยงานร่วมด าเนินการ ระยะเวลาปี พ.ศ.2565 – 2570 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากทีป่ระชุม  
1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ ให้ข้อสังเกตว่า เหตุใดถึงยกประเด็น “อ้วน” เพียงอย่างเดียว เพราะ

เด็กมีปัญหาทุพโภชนาการอื่นด้วย เช่น เต้ีย ผอม ซึ่งมีความส าคัญไม่แพ้กัน จึงฝากให้ทีมให้ข้อมูลกับทางกรมวังรับทราบ
ประเด็นนี้ และเสนอเป็น “ไม่อ้วน ไม่เต้ีย ไม่ผอม” 

รับทราบ และด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4.5 ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
รายกลุ่มงาน ม.ค.65 

(เอกสารเพื่อทราบ) รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   
เร่ืองพิจารณา  
5.1 การจัดทีม OP 
ส านักโภชนาการ 

 
 
นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. เสนอรูปแบบการจัดทีม OP ส านักโภชนาการ ท้ังนี้ การหมุนเวียน การจัดเวร การขอ
อนุมัติลงพื้นท่ี ให้บริหารจัดการภายในทีม ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อมเป็นหลักในการจัดเตรียมรถส าหรับเดินทางลงพื้นท่ี และ
กลุ่ม บย. เป็นหลักในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการลงพื้นท่ี โดยแบ่งเป็น 5 ทีม เช่นเดียวกับกรมอนามัย และกระจายจ านวน
บุคลากร สภ. เข้าร่วมทีมดังนี้ 1) ทีม 1 กลุ่ม บย. 2) ทีม 2 กลุ่ม สร. วต. 3) ทีม 3 กลุ่ม สป. 4) ทีม 4 กลุ่ม วร. 5) ทีม 5 
กลุ่ม ทอ. โดยกลุ่ม อก. และกลุ่ม วภ. แบ่งคนกระจายไปอยู่ในทุกกลุ่ม (ขอรายช่ือภายในวันท่ี 8 ก.พ.65) 

 
 
เห็นชอบตามข้อเสนอ และ
มอบทุกกลุ่มด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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5.2 การจัดทีมผู้ด าเนิน
รายการวิทยุเสียงตาม
สาย กรมอนามัย 

 

น.ส.กุลธิดา  รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ เสนอ (ร่าง) ตารางการเป็นผู้ด าเนินรายการวิทยุเสียงตามสายกรมอนามัย 
ปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องกระจายเสียง อาคาร 1 ช้ัน 1 โดยส านักโภชนาการ 
รับผิดชอบเป็น DJ ตามภาพด้านล่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานวิชาการรับผิดชอบ ดังนี้  

ท้ังนี้ ให้ศึกษารูปแบบและตัวอย่างการจัดรายการท่ีลิงค์ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1X65HjwBWlAHUekwms3dnQsp0yivisEby?usp=sharing  

เห็นชอบตามข้อเสนอ และ
มอบกลุ่มวิชาการด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระที่ 6   
เร่ืองอื่นๆ 
6.1 ความก้าวหน้า
โครงการกัญชา  

 
 

ประธานติดตามความก้าวหน้า “ร่างประกาศการใช้กัญชา” 

 
 
มอบหมายกลุ่ม วภ.รายงาน
ต่อท่ีประชุม คกก. ครั้งถัดไป 

6.2 ข้อเสนอแนะและ
ข้อสั่งการรองอธิบดีกรม
อนามัย 

ประธานแจ้งท่ีประชุมถึงข้อเสนอแนะและข้อส่ังการ เพื่อพัฒนางานโภชนาการของ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข 
ดังนี้ 1) ประเด็นภาวะซีด ขอให้ต้ังคณะกรรมการธาตุเหล็กท่ีมี รมว.เป็นประธาน อธิบดีกรมอนามัย เป็นเลขาฯ และต้ัง
คณะท างานย่อยเพื่อรองรับการท างาน ให้ด าเนินการร่วมกับ ศอ. 7 ในการส่ือสาร 2) ประเด็นคลัสเตอร์วัยเรียน จะวัด HL  
ของวัยเรียนอย่างไร จะยกประเด็นใดเป็นเรื่องเด่น จึงเสนอเรื่อง “การกินวิตามินเสริมธาตุเหล็ก” 
 
 

มอบหมายกลุ่ม วต. วร. 
ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

https://drive.google.com/drive/folders/1X65HjwBWlAHUekwms3dnQsp0yivisEby?usp=sharing
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6.3 ผลการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
องค์การอนามัยโลก  
สมัยที่ 150  

ดร.วรรณชนก บุญชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ รายงานผลการประชุมฯ ตามท่ีเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมว่าส านัก
โภชนาการได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในการจัดท าท่าที (Intervention) ต่อวาระพิจารณาข้อแนะน าเรื่องการจัดการปัญหา
อ้วนและพิจารณาเป้าหมายของการจัดการปัญหาดังกล่าว ในวาระนี้ได้กล่าวถึงข้อแนะน าการด าเนนิงานท้ังรัฐบาล และ 
ภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการปัญหาอ้วน และได้เสนอเป้าหมายการด าเนินงาน หนึ่งในเป้าหมายท่ีประเทศไทยเน้นย้ าเป็นพิเศษ
คือ เป้าหมายการมี nutrition professionals 10 คนต่อประชากร 100,000 คน โดยประเทศไทยต้ังข้อสังเกตต่อการ
ต้ังเป้าหมายว่าเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก แต่สามารถท าได้ หากพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร เช่น พยาบาล ครู 
อาสาสมัคร ให้สามารถท าหน้าท่ีได้ทัดเทียมกับนักโภชนาการในการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ และประเทศไทยได้แสดงท่าที
สนับสนุนเป้าหมายการลดการบริโภคน้ าตาลและการควบคุมการตลาดอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพในเด็กตามท่ีเสนอในรายงาน
ข้อแนะน าเรื่องการจัดการปัญหาอ้วน 
 

มอบหมายกลุ่ม วร.
ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง และขอให้กลุ่มสร.
น า process targets ท่ี
กล่าวถึงการมีข้อบังคับการ
ควบคุมการตลาดอาหารฯ 
เข้าในท่ีประชุมของ
คณะกรรมการ Food 
marketing ต่อไป 

6.4 WHO เชิญประชุม
เร่ืองเคร่ืองมือการ
จัดการเด็กอ้วน  

ประธานแจ้งใหท้ราบว่าจะมีการประชุมน าเสนอเครื่องมือการจัดการเด็กอ้วนของ WHO ในวันท่ี 4 ก.พ.65  เวลา 15.00 น. 
ขอให้นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

มอบหมายรองผอ.ฝ่าย
วิชาการและคณะท างาน
วิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม  

6.5 การส่งคืนเงินเกิน 
ร้อยละ 20 

นางอุษา กล่อมเอี้ยง หัวหน้ากลุ่มอก. แจ้งรายการใช้จ่ายท่ีมีการคืนเงินเกิน ร้อยละ 20 ประจ าเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 
2564 และ มกราคม 2565 จ านวน 3 รายการ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

1. น.ส.ศศิพร  ตัชชนานุสรณ์ รองผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เน้นย้ าการคาดการณ์ความเส่ียง ให้ยืมเงินร้อยละ 80 
และให้กลุ่ม อก. สอบถามกองคลังหรือหาแนวทาง กรณีท่ีการันตีกับโรงแรมแล้ว จะเบิกได้หรือไม่ 

2. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ เสนอว่า นอกจากจะท าหนังสือแจ้งว่าเบิกกับผู้จัดแล้ว ให้ confirm 
การตอบรับเข้าประชุมด้วย 

มอบหมายกลุ่ม อก. 
ด าเนินการ 

6.6 การตรวจประเมิน 
5ส ตามเกณฑ์ HWP 

นายสุพจน์  รื่นเริงกล่ิน ประธานคณะท างาน HWP แจ้งผลการประเมินไขว้ภายในส านัก พบว่ามีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
และจะ final check อีกครั้งวันนี้ เพื่อรองรับการตรวจประเมินคะแนนในวนัท่ี 3 ก.พ.65 
 

มอบทุกกลุ่มด าเนินการ 

6.7 Weekly Stand 
up Meeting 

นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร หัวหน้ากลุ่ม วร. แจ้งก าหนดการจัด Weekly Stand up Meeting ประจ าทุกวันจันทร์  
โดยรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข เป็นประธาน ซึ่งส านักโภชนาการจะเป็นเจ้าภาพให้จัดประชุม ณ ครัวอนามัย  
วันท่ี 7 ก.พ.65 โดยน าเสนอในภาพรวมส านักโภชนาการ 

มอบนางกานต์ณัชชา 
สร้อยเพชร สอบถามว่าต้อง
เตรียมข้อมูลและรูปแบบการ
น าเสนออย่างไรให้ชัดเจน 
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
6.8 ผลการประชุมวิจัย
กรมอนามัย 

น.ส.บังเอิญ  ทองมอญ นักโภชนาการช านาญการพิเศษ แจ้งผลการประชุมงานวิจัยกรมอนามัย โดยสกท.เป็นเจ้าภาพ ว่าให้
แต่ละส านักวิเคราะห์กลไก คน ผลงานวิจัย แผนยุทธศาสตร์ โดยสกท.จะรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวมของกรม และก าหนด
จัดประชุม R2R ระหว่างวนัท่ี 21-22 ก.พ.65 และประชุม EC ระหว่างวันท่ี 23-24 ก.พ.65  รวมทั้งการประชุมวิชาการกรม
อนามัยจะเปิดรับหน่วยงานอื่นให้มาน าเสนอผลงานด้วย ระหว่างวนัท่ี 26-28 มิ.ย.65 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ เสนอว่าถ้าบุคลากรส านักโภชนาการจะส่งผลงานวิชาการ/งานวิจัย ขอให้
น าเสนอต่อคณะท างาน กพว.ส านัก ก่อนด้วย 

รับทราบ 

6.4 ก าหนดการ 
คร้ังต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 7 มี.ค.65  
เวลา 9.00-12.00 น. 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 

      
      นางสาวกุลธิดา  รักกลัด                            นางกุลนันท์ เสนค า 

ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


